



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และส่งผลกระทบต่อนักศึกษา ทั้งนี้  
ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีเอกสารแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการ  
รับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดย  
ยกเลิกการนำส่งเอกสารหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วมายัง  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนเป็นให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับ  
การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของ  
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัย จึงควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓  
วิทยาเขต นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร  
จัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ วิทยาเขต ดังนี้

การแก้ปัญหาแนวทาง	เงื่อนไข	ผลกระทบต่อเนื่อง
๑. เปลี่ยนเป็น หลักสูตรปรับปรุง		สามารถกำกับดูแลนักศึกษา หลักสูตรปรับปรุงเล่มก่อนได้ ลด ปัญหาจำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. ทำหลักสูตรใหม่ โดยจ้างอาจารย์พิเศษ โดยมีสัญญาจ้างตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป		อาจารย์พิเศษมีผลงานทาง วิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่

การแก้ปัญหาแนวทาง	เงื่อนไข	ผลกระทบต่อเนื่อง
๓. ทำหลักสูตรใหม่ โดยใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ๕ คน และโอนย้ายนักศึกษาคงค้างทุกคน ในหลักสูตร มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่		หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ มีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ และสำเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษารับเข้า
๔. ทำหลักสูตรใหม่ โดยใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ๕ คน	<p>มีนักศึกษาคงค้าง</p> <p>๑. ถ้านักศึกษาคงค้าง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา XX ๔๙๗ สหกิจศึกษา, XX ๔๙๘ การเรียนรู้อิสระ, XX ๔๙๙ การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ให้แต่งตั้งอาจารย์ ๑ ท่าน ดูแลนักศึกษา โดยระบุขั้นตอนความก้าวหน้า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อใด</p> <p>๒. ถ้านักศึกษาคงค้าง ยังคงมีวิชาเรียน ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๕ คน</p>	มีอาจารย์เพียงพอต่อการดูแลนักศึกษาคงค้าง หรือไม่

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ๑๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ดำเนินการแจ้ง คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ วิทยาเขต

๒. ให้คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ วิทยาเขต ในแต่ละหลักสูตร ให้แก่มหาวิทยาลัยทราบ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๓. ให้สำนักบริหารฯ สรุปข้อมูลของคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ต่อไป

ในการนี้ คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ วิทยาเขต ในแต่ละหลักสูตร ให้แก่ มหาวิทยาลัยทราบแล้ว โดยเห็นชอบให้ใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ๑ คือ เปลี่ยนเป็นหลักสูตรปรับปรุง จึงเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ วิทยาเขต ในแนวทางที่ ๑ คือ เปลี่ยนเป็นหลักสูตรปรับปรุง ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ